

การร่วมเป็นสมาชิกและสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ - ดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ

วีจีไอเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการสนับสนุนให้มีการบริจาคและใช้จ่ายในการรณรงค์ทางการเมือง องค์กรทางการเมือง บุคคลหรือองค์กรที่ทำการชี้หน้า และกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีอื่น ๆ

วีจีไอสนับสนุนการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป็นไปตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส บริษัทฯ มีความความมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามแผนการให้ครอบคลุมทุกขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการด้านความยั่งยืนต่าง ๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ วีจีไอ ยังได้มีส่วนสนับสนุนหน่วยงานภายนอก รวมไปถึงสมาคมทางการค้า ซึ่งมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามข้อตกลงปารีสเช่นเดียวกัน

ระบบการจัดการมีส่วนร่วมทางนโยบายสาธารณะ

วีจีไอ มีระบบการจัดการการสำหรับสมาชิกสมาคมทางการค้า เพื่อให้มั่นใจว่าการเป็นสมาชิกจะต้องไม่มีข้อขัดแย้งกับกลยุทธ์ด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของวีจีไอ นอกจากนี้ วีจีไอยังได้จัดทำกรอบการกำกับดูแลการมีส่วนร่วมตามนโยบายสาธารณะโดยกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนจนถึงระดับผู้บริหาร ในระดับบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการความยั่งยืนเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ คณะกรรมการความยั่งยืนเป็นตัวแทนของวีจีไอในการเข้าร่วมและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของสมาคมทางการค้าและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมการค้า เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก

คณะกรรมการ	ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการความยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none"> ● การเข้าร่วมและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของสมาคมทางการค้าและหน่วยงานอื่น ๆ ● ติดตามความสอดคล้องระหว่างจุดยืนและนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศของวีจีไอ และสมาคมทางการค้า ● ทบทวนและติดตามขั้นตอนการประเมินระบบการจัดการการสนับสนุนนโยบายสาธารณะของบริษัทฯ ผ่านสมาคมทางการค้าให้สอดคล้องกับข้อตกลงปารีส
คณะทำงานด้านความยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none"> ● ออกแบบ ริเริ่ม และดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ รวมถึงดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ● รายงานจุดยืนและกิจกรรมด้านนโยบายสภาพภูมิอากาศของสมาคมทางการค้า

วีจีไอ ทบทวนและประเมินกิจกรรมการลือบบีและสมาชิกภาพของสมาคมทางการค้า และจัดทำแนวทางเพื่อระบุ ติดตาม และรายงานความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น กระบวนการดังกล่าวจะทำให้มั่นใจได้ว่า วีจีไอ ให้การสนับสนุนสมาคมทางการค้าที่มีความมุ่งมั่น ความสนใจ และนโยบายที่สอดคล้องกับทิศทางของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและข้อตกลงปารีส

- **การระบุ**

วีจีไอมีการทบทวนและประเมินข้อผูกพันของการลือบบีและสมาคมทางการค้าโดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับนโยบาย ความสนใจ เป้าหมาย จุดยืน และแผนการปฏิบัติงานของวีจีไอที่เกี่ยวข้องกับด้านสภาพภูมิอากาศ วีจีไอจะสร้างผลกระทบ ชักจูง และแสวงหาโอกาสในการมีส่วนร่วมกับผู้กำหนดนโยบายและสมาคมทางการค้า

- **การตรวจสอบ**

วีจีไอติดตาม ประเมินผลและความคืบหน้าของการลือบบีและสมาคมการค้าที่ได้รับการสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการตรวจสอบจุดยืน ผลงาน และผลงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของวีจีไอ

- **การรายงาน**

วีจีไอเปิดเผยความก้าวหน้าของการลือบบีที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ และจุดยืนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของสมาคมการค้า

วีจีไอ รายงานผลที่ได้จากกระบวนการติดตามเพื่อประเมินระดับการสนับสนุนของวีจีไอกับ
สมาคมที่ได้รับการสนับสนุน หากเกิดความไม่สอดคล้อง บริษัทจะพิจารณามาตรการรองรับ รวมถึงการ
โน้มน้าวหรือเจรจาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายข้อตกลงปารีส เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนและไม่
สอดคล้องหรือการออกจากสมาคมการค้า